

Số: /BC-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Giải trình, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Hồ Xá

UBND huyện nhận được Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 13/7/2023 của UBND thị trấn Hồ Xá về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Hồ Xá gửi đến HĐND và UBND huyện.

UBND huyện đã có Công văn số 1146/UBND-VP ngày 14/7/2023 gửi các phòng, ban liên quan tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Hồ Xá. Trên cơ sở tham mưu giải trình của các phòng, ban, UBND huyện trả lời cụ thể như sau:

1. Hiện nay tuyến đường Đinh Tiên Hoàng đã xuống cấp, lưu lượng xe qua lại nhiều, tải trọng lớn, đặc biệt là xe của Công ty Cổ phần khoáng sản Quảng Trị. Đề nghị UBND huyện có giải pháp khắc phục hạn chế xe qua lại, đảm bảo tải trọng, có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường (trôi nước thường xuyên) để đảm bảo đi lại và sinh hoạt của bà con.

Trả lời:

UBND huyện xin tiếp thu ý kiến cử tri và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục vấn đề này. Đồng thời, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1269/UBND-VP ngày 04/8/2023 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa VI, trong đó đã chỉ đạo nội dung cử tri phản ánh.

2. Chế độ phụ cấp của cán bộ ở khu phố quá thấp, nay theo quy định mới cắt phụ cấp của Phó Bí thư, Khu phố phó, Phó ban CTMT. Đề nghị UBND, HĐND huyện ý kiến đề xuất HĐND tỉnh điều chỉnh phù hợp tạo động lực cho cán bộ hoạt động.

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND, trong đó quy định mức phụ cấp đối với 03 chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố và Trưởng Ban công tác mặt trận. Vì vậy, phòng Nội vụ không có cơ sở đề xuất mức phụ cấp của “Phó Bí thư, Khu phố phó, Phó ban CTMT”.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023, Sở Nội vụ đang tham mưu xây

dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Phòng Nội vụ sẽ tham mưu UBND huyện đề xuất Sở Nội vụ, UBND tỉnh và HĐND tỉnh xem xét nội dung mà cử tri phản ánh.

3. Phong trào chủ nhật xanh của các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn chưa được quan tâm thực hiện, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan thực hiện tốt công tác vệ sinh khuôn viên và xung quanh cơ quan.

Trả lời:

Về hướng dẫn các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan các lễ hội trọng tâm: Theo định kỳ hằng tháng, quý, căn cứ tình hình thực tế các hoạt động Lễ, tết, hoạt động chính trị trọng tâm diễn ra trên địa bàn huyện; UBND huyện ban hành nhiều kế hoạch, trực tiếp hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trước thềm tổ chức các hoạt động chính trị, lễ hội. Tuy nhiên, đến nay một số cơ quan chuyên môn (*Trung tâm VH,TT&TDTT*), các đơn vị (*Thị trấn Hồ Xá, Bảo hiểm Xã hội huyện*) có các hệ thống pa nô, áp phích tuyên truyền tại các trục đường chính trung tâm huyện như: Hùng Vương, Lê Duẩn (Quốc lộ 1A), Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng... mặc dù nội dung đã cũ, hư hỏng nhưng vẫn chậm thay mới, thay đổi nội dung.

Để tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng đến các hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện, trọng tâm là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh và 20 năm thị trấn Hồ Xá đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND; ngày 20/7/2023 UBND huyện ban hành Công văn số 1171/UBND-VHTT về việc tổng vệ sinh môi trường hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh và 20 năm thị trấn Hồ Xá đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND.

4. Hiện nay các cổng chào hoa, các pano áp phích trên các tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Đề nghị UBND huyện sửa chữa, thay thế để đảm bảo an toàn.

Trả lời:

UBND huyện sẽ chỉ đạo đơn vị giao quản lý và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra xử lý đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão sắp tới.

5. Mùi hôi của các nhà máy chế biến cao su rất nặng ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân. Đề nghị UBND huyện quan tâm, xử lý.

Trả lời:

Quan trắc chất lượng không khí xung quanh môi trường định kỳ được quy định tại Điều 6 Thông tư 10/2021/TT-BTNMT. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 26 vị trí, với tần suất quan trắc tối thiểu 02 tháng/đợt (06 đợt/năm). Vĩnh Linh có 2 điểm quan trắc thường xuyên tại Thị trấn Hồ Xá và Thị trấn Bến

Quan. Đồng thời, Phòng TN&MT cũng đã hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến cao su thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến môi trường.

Hiện tại theo các báo cáo kết quả quan trắc chất lượng không khí của Sở TN&MT, không có các thông số phản ánh mùi hôi. Do đó, để có căn cứ và cơ sở kết luận mùi hôi của các nhà máy chế biến cao su ảnh hưởng đến sức khỏe con người, UBND huyện sẽ đề nghị Sở TN&MT thực hiện quan trắc đột xuất môi trường không khí có các thông số để đánh giá về mùi hôi theo phản ánh của người dân.

6. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thi công đường Lê Hồng Phong, một số người dân có đất ruộng bên đường chưa nhận được thông báo mà đã tiến hành thi công. Vào mùa mưa đoạn đường Lê Hồng Phong có lượng nước đổ về nhiều. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý dự án huyện trả lại mặt bằng ruộng bị lấp cho bà con.

Trả lời:

Công trình Nâng cấp một số tuyến đường nội thị thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh bàn giao mặt bằng ngày 27/04/2023; Thông báo khởi công công trình ngày 28/6/2023. Ngày 12/06/2023 Ban quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh nhận được Tờ trình số 68/TTr-UBND của UBND thị trấn Hồ Xá về việc xin điều chỉnh quy mô công trình: Nâng cấp đường Lê Hồng phong, thị trấn Hồ Xá đoạn từ đường Trần Phú đi đường Lê Duẩn điều chỉnh mặt đường từ 5,5m lên 7,0m, nền đường từ 11,5m lên 14m; Công văn số 74/BC-UBND ngày 15/06/2023 của UBND thị trấn Hồ Xá về việc cam kết giải phóng mặt bằng đường Lê Hồng Phong, thị trấn Hồ Xá. UBND huyện đề nghị UBND thị trấn Hồ Xá giải thích và vận động bà con Nhân dân cam kết giải phóng mặt bằng đường Lê Hồng Phong, thị trấn Hồ Xá theo Công văn số 74/BC-UBND ngày 15/6/2023.

Mặt bằng ruộng bị lấp: Ban quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh đã chỉ đạo đơn vị thi công vận chuyển đất lấn phần ruộng bà con, nhưng do tiến độ thi công tuyến đường Lê Hồng Phong gấp để kịp thị trấn Hồ Xá kỷ niệm 20 năm đón AHLLVT; đơn vị thi công hứa sau khi rải thảm bê tông nhựa mặt đường sẽ vận chuyển hết đất lấn ruộng trả lại mặt bằng ruộng cho bà con.

7. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, phát quang trục đường do Hạt đường bộ quản lý đi vào xã Trung Nam.

Trả lời:

Tuyến đường này do Sở GTVT tỉnh quản lý. Nội dung của cử tri phản ánh chưa nêu rõ vị trí phát quang ở đoạn tuyến nào, thuộc địa phận thị trấn Hồ Xá hay xã Trung Nam, nên UBND huyện không có cơ sở đề xuất Sở GTVT tỉnh về

vấn đề trên. Tuy nhiên, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan kiến nghị với đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đường để kiểm tra và khắc phục vấn đề trên (nếu có).

8. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư chợ xép, trước khi di dời, đề nghị quan tâm sửa chữa hệ thống nước, nhà vệ sinh tạo điều kiện cho bà con buôn bán ổn định.

Trả lời:

Hiện nay, nguồn kinh phí khó khăn trong đó nhu cầu đầu tư rất lớn, UBND huyện sẽ xem xét trong khả năng để sửa chữa theo quy định.

9. Hiện nay bộ tiêu chí xây dựng khu phố văn minh kiểu mẫu đã được UBND thị trấn xây dựng và trình lên huyện nhưng vẫn chưa được phê duyệt. Đề nghị UBND huyện xem xét phê duyệt tạo cơ sở cho thị trấn thực hiện đảm bảo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Hồ Xá nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Trả lời:

Hiện không có văn bản quy định về khu phố văn minh, nên UBND huyện không đủ cơ sở để phê duyệt khu phố văn minh. Để thực hiện khu phố văn minh đề nghị thị trấn Hồ Xá xem xét phê duyệt để khu phố thực hiện.

10. Đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí làm gờ giảm tốc đường Nguyễn Văn Linh giao nhau đường Nguyễn Văn Cừ, vì tại ngã tư này bị che khuất và thường xuyên xảy ra tai nạn.

Trả lời:

Hiện tại, ngân sách huyện đang hạn chế. UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát đề xuất trong thời gian tới. Trước mắt, đề nghị UBND thị trấn Hồ Xá chủ trì, kiểm tra các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ ở vị trí ngã tư này.

Trên đây là nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 13/7/2023 của UBND thị trấn Hồ Xá, UBND huyện giải trình và trả lời để cử tri và UBND thị trấn Hồ Xá được biết./.

Nơi nhận:

- TT HU, HĐND, UBMT huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban TCD huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT thị trấn Hồ xá;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Thái Văn Thành

